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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบริหารงานต ารวจจงัหวัดจันทบุรีครั้งที่  1/256๖ 

วันศุกร์ที่ 2๗ มกราคม 256๖ เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมวิรัตน์โยสินทร์ อาคารกองทุนนิธิพระบาทพลวง ภ.จว.จันทบุรี 

 
ผู้มาประชุม (กต.ตร.) 
 
 1. นายมนตส์ิทธิ์   ไพศาลธนวฒัน ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจนัทบุร ี ประธาน           
 2. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข  ผบก.ภ.จว.จันทบุร ี  รองประธาน ๑ 
 3. ว่าที่ ร.ต.ธีรรักษ์ วนศิริกุล  อัยการจังหวัดจันทบุร ี  รองประธาน 2 
 4. นายพัฒนคมน์   ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมฯ จงัหวัดจันทบุร ี กรรมการ 

 5. นายกิตต ิ  กันทรวิชัยวฒัน ์ (แทน) นายก อบจ.จนัทบุร ี  กรรมการ 
 ๖. พ.ต.ต.นัฐพล  ลาภสาร  สว.ฝอ.๖ฯ (แทน) ผบก.อก.ภ.๒ กรรมการ  

  ๗. พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุร ี  กรรมการ    
  ๘. ร.ต.อ.ศวัส  โชติรณพัส (แทน) ผกก.ตม.จว.จันทบุร ี  กรรมการ 
  ๙. ร.ต.อ.วิรัตน์  สุขเสริฐ  รอง สว.ฯ (แทน) สว.ส.ทล.๔ กก.๓  บก.ทล. กรรมการ  

 10. นายวิเชษฐ ์  เปลี่ยนโมฬ ี ด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท ์ ด้านการศึกษา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. น.ส.วณิชชา  วัฒนพงศ ์ ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายวิชิต  อุ่นเรือน  ด้านพาณิชยกรรมฯ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1๔. นายชัยพร  กิจตระกูลรัตน ์ ด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 1๕. นายชวลิต  สุขเกษม  ด้านเกษตรกรรม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1๖. นายสมพล  พะเนียงทอง  ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการผู้แทนประชาชน 
 1๗. นายภาณุวชัร์  ไหมแก้ว  ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก      กรรมการผู้แทนประชาชน 

  15. นายอุกฤษฎ์  พิทักษ์ก่อผล ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี   
  16. นายเสรี  สหะโชค  ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
  17. นายอุเทน  ชุมภู  ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
  18. นายชาต ิ  แจ้งเจริญ ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
  19. นายณัฐวุฒ ิ  สุขเกษม  ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
  ๒๐. นายสมศักดิ ์  สามส ี  ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
  2๐. พ.ต.อ.ไพรัช  รัตนะนาม ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี  เลขานุการ   

 ๒๑. พ.ต.ท.หญิงศรีไพร แสนสุข  สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (กต.ตร) 
       1. พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุร ี  กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 2. พ.ต.อ.ฤทธิ์  นามสง่า  รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุร ี กรรมการ (ลาพักผ่อน) 
  ๓. พ.ต.อ.เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุร ี  กรรมการ    (ติดภารกิจ) 
  ๔.พ.ต.ท.อนุพันธ์  สมบูรณ์ทรัพย ์ สว.ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน.  กรรมการ (ติดภารกิจ) 
  ๕. นายเฉลิมพล  ศักดิ์ค า  ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ๖. ดร.รัฐวิทย์  ตั้งเกียรติพชร กรรมการประชาชนที่มาจากการคัดเลือก    
 ๗. นายทัศนัย  ถาวรวิริยะนันท ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
 ๘. นายหิรัญ  เอ่ียมพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
 ๙. นายอดิศักดิ์  ถาวรวิริยะนันท ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
 ๑๐. นายชยกร  รักสุนทรธรรม ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 

  1๑. นายรัตนธร  เขาหนองบัว ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
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  ๑๒. นายสุชนิ  ขวัญใจ  ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 
  ๑๓. นายนัฐธนิน  นันทนเศรษฐ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.จันทบุรี 

 11. พ.ต.ท.วิเชียร อินทรพินิจ  รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุร ี ผู้ช่วยเลขานุการ  (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ร.ต.อ.อนุพงษ์  ผลมาก  รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 
 2. ร.ต.อ.หญิงรติการ สุขใจ  รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 
 ๓. ร.ต.อ.นิวัฒน ์  บุญไทย  รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 
 ๔. ด.ต.หญิงลาวัลย ์ ปิตะแสง  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.จันทบุร ี
 ๕. ด.ต.หญิงศรัณชณา ปัญญาไว  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.จันทบุร ี
 ๖. ด.ต.หญิงศลิษา  กอบศิลป ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.จันทบุร ี
  
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ขอเลื่อนเป็นวาระสุดท้าย ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กต.ตร.จว.จันทบุรี คร้ังที่ ๑/256๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มี.ค.6๕ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๑/256๕ 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองแนะน ากรรมการ กต.ตร.จังหวัดจันทบุร ี
ผู้ช่วยเลขาฯ 1. นายมนตส์ิทธิ์  ไพศาลธนวฒัน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดจันทบุรี  ประธาน กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี  
 2. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์  รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี รองประธาน กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี คนที่ 1 
 3. ว่าที่ร้อยตรี ธีรรักษ์ วนศิริกุล อัยการจังหวัดจันทบุรี รองประธาน กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี คนที่ 2 

เลขานุการฯ  ตามค าสั่ ง กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี  ที่  ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๒๔ ก.พ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานต ารวจจังหวัดจันทบุรี จะครบวาระในวันที่ ๒๔ 
ก.พ.๖๖ 

ระเบียบวาระที่ 4     ผลการปฏบิัติงานของต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี / เพื่อทราบ 

ผู้ช่วยเลขาฯ รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 256๕ (ต.ค.6๔–ม.ค.6๕) กับ 
ปีงบประมาณ 256๖ (ต.ค.6๕ – ม.ค.6๖) 

กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 

 
1 ต.ค.64 – 20 ม.ค.65 1 ต.ค.65 – 20 ม.ค.66 

เปรียบเทยีบ 
รับแจ้ง/จับกุม 

รับแจ้ง จับ 
ร้อยละผล
การจับกุม 

รับแจ้ง จับ 
ร้อยละผล
การจับกุม 

รับแจ้ง จับกุม 

๑.ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกายและเพศ(รวม) 

45 44 97.78 37 37 100.00 -8 -7 
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กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

 

1 ต.ค.64 – 20 ม.ค.65 1 ต.ค.65 – 20 ม.ค.66 
เปรียบเทยีบ 

รับแจ้ง/จับกุม 

รับแจ้ง จับ 
ร้อยละผล
การจับกุม 

รับแจ้ง จับ 
ร้อยละผล
การจับกุม 

รับแจ้ง จับกุม 

๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  105 103 98.10 75 66 88.00 -30 -37 

 
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ 

 
กลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเปน็ผูเ้สียหาย 

 
1 ต.ค.64 – 20 ม.ค.65 1 ต.ค.65 – 20 ม.ค.66 เปรียบเทยีบจับกุม 

จับกุม/ราย 
ผู้ต้องหา/

คน 
จับกุม/ราย 

ผู้ต้องหา/
คน 

เพิ่ม-ลด % 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  3,231 3,916 3,325 3,488 94 2.91 

 
ผู้ช่วยเลขาฯ คดีที่น่าสนใจ 

 ๑. สภ.มะขาม จับกุมคนร้ายวิง่ราวทรัพยส์ร้อยคอทองค าหนัก ๒ บาท จากรา้นทองทองดี ม.๑ ต.วงัน ำ้เย็นสภ.
วังน้ าเยน็ เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๕ หลบหนีมาทางสายจนัทบุรี-สระแก้ว ต่อมา สภ.มะขาม ร่วมกบั สภ.วังน้ าเยน็ สามารถจบักุม
คนรา้ยได้ ทราบชื่อคือนายธนกฤต อ่ึงโสด อายุ 19 ปี พร้อมของกลาง ใช้เวลาในการจบักุม 5 ชม. 
 2. สภ.เขาคิชฌกูฏ จับกุมชิงทรัพย์ คดีอาญาที่ ๓๒๗/๒๕๖๕ (อ.๒/๒๕๖๕) เมื่อวันนี้ 20 ต.ค. ๒๕๖๕ 
พฤติการณ์ ท าทีเสนอขายน้ ายาปรับผ้านุ่ม โดยให้จับสลาก แต่ผู้เสียหายปฏิเสธ คนร้ายจึงขับออกไป แต่กลับเข้ามาบอก
ว่าท าโทรศัพท์ตกหล่นไว้  อาศัยจังหวะเผลอดึงกระเป๋าสะพายที่แขวนไว้ ต่อมาวันที่ 23 ต.ค.2565 พบรถต้องสงสัย จึง
ได้ติตาม และตรวจยึดรถยนต์ พบทรัพย์จ านวนหนึ่ง และในวันที่ 24 ต.ค.2565 สามารถจับกุมตัว นายประมวล วรตียะ 
อายุ 47 ปี ใช้เวลาในการจับกุม 4 วัน 
 ๓. สภ.แก่งหางแมว เหตุวิ่งราวทรัพย์สร้อยคอทองค า 2 เส้น เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 เวลา 10.10 น. และ
หลบหนีไปทางแยกไฟแดงแก่งหางแมว สามารถสกัดจับ นายวัชรินทร์ เสือคล้าย อายุ 30 ปี ใช้เวลาในการจับกุม 1 ชม.
30 นาที 
 4. สภ.แก่งหางแมว ขยายผล จับยาไอซ์ ๑,๖๘๑.๖๒ กรัม และยาบ้า ๗,๒๓๒ เม็ด ตามยุทธการฟ้าสาง
จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๕ สภ.แก่งหางแมว ร่วมกับฝ่ายปกครอง ปิดล้อมตรวจค้น บ้านนายเกรียงไกร ม่วงด า 
พบยาบ้า 4 เม็ด และได้ขยายผลจับกุม นายประจวบ พงษ์ศิลา ได้ยาบ้า 90 เม็ด และขยายผลจับกุม ผู้ต้องหา 2 คน คือ
นายมงคล หรือแย๊ก ฉุยฉาย อายุ 28 ปี และนายสนั่น หรือหนั่น จารึก อายุ 30 ปี ได้ ไอซ์ น้ าหนักรวม 1,681.62 กรัม  
และยาบ้าของกลางทั้งสิ้น 7,232 เม็ด  
 5. สภ.เมืองจันทบุรี ร่วมกับ บก.สส.ภ.๒ – จับกุมความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ วันที่ 
14 ธ.ค.65 ที่บ้านเลขที่ 59/36 หมู่บ้านยลดาวิลล์ อ.เมืองจันทบุรี จับกุม นายธนวัฒน์ ราศรี เป็นเจ้าของบ้าน และ
ผู้ต้องหาอีก 10 คน เปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 15,000 บาท  
 6. สภ.เมืองจันทบุรี จับยาไอซ์ หนัก ๑.๙๕๐ กิโลกรัม วันที่ ๒๕ ธ.ค.6๕ ที่บ้านนายรังสฤษฎ์ หรือเสาร์ 
สุขกลัด ซึ่งรับยาไอซ์มาจาก นาย GON มาจัดแบ่ง แล้วไปวางตามจุดที่นาย GON นัดกับลูกค้าไว้ ได้ค่าจ้างให้การขายไอซ์ 
กิโลกรัมละ ๑๐,๐๐0 บาท  

 

1 ต.ค.64 – 20 ม.ค.65 1 ต.ค.65 – 20 ม.ค.66 
เปรียบเทยีบ 

รับแจ้ง/จับกุม 

รับแจ้ง จับ 
ร้อยละผล
การจับกุม 

รับแจ้ง จับ 
ร้อยละผล
การจับกุม 

รับแจ้ง จับกุม 

๓. ฐานความผิดพิเศษ   46 40 86.96 22 17 77.27 -24 -23 
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 7. สภ.นายายอาม  ขว้างหินใส่กระจกรถ เหตุเกิด วันที่ ๕ และ ๖ ม.ค.๖๖ พื้นที่ สภ.นายายอาม 
ผู้เสียหาย จ านวน ๔ ราย ต่อมาทราบตัวผู้ต้องสงสัย คือ นายไมตรี นามวุฒิ อายุ ๓๘ ปี เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุก
ข้อกล่าวหา 

รองประธาน ๑  ผลการปฏบิัติของการจับกุมการกระท าความผดิในรอบปี ๒๕๖๕ มีคดีเป็นที่นา่สนใจของสื่อมวลชน 
เก่ียวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดเีก่ียวกับยาเสพติดรายใหญ่ และคดีอ่ืนๆ ต ารวจใช้เวลาในการสบืสวนหาผู้กระท า
ความผิดโดยใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ซึ่งท าให้เห็นว่าสามารถจับกมุได้อย่างรวดเร็ว สามารถจับกมุตัวผู้กระท าความผิดได้
ทั้งหมด ตามนโยบาย ผบ.ตร. ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว หลายกรณีได้รับความ
ร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ และให้เบาะแส ผมหวังเป็นอย่างยิ่งวา่เวที กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี 
จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราจะได้รับความร่วมมือในด้านตา่งๆ ได้อยา่งส าเร็จลุล่วงเพื่อความผาสุกของประชาชน 

ผู้ช่วยเลขาฯ ผลการปฏบิัติงานของ ภ.จว.จันทบุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.256๖ 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ห้วงระหว่างวันที่  29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 (7 วันอันตราย)  เกิดอุบัติเหตุ  

จ านวน  26  คร้ัง, ผู้เสียชีวิต  จ านวน  5  ราย, บาดเจ็บ  จ านวน  23  ราย 
จ านวนอุบัติเหต ุ ผู้เสยีชวีิต จ านวนผู้บาดเจ็บ 

2565 2566 +/- 2565 2566 +/- 2565 2566 +/- 

24 26 2 6 5 -1 19 23 4 

 
- ผลการจับกุมมาตรการ 10 ข้อหาหลัก ห้วงระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 (7 วันอันตราย)  จับกุม

ทั้งสิ้น  จ านวน 7,138 ราย ข้อหาที่เน้นตรวจจับ 
ข้อหา ปี 2565 ปี 2566 เปรียบเทยีบ 

ความเร็วเกินก าหนด 756 1,164 408 
แซงในที่คับขัน 24 48 24 

เมาสรุา 176 311 135 

 
รองประธาน ๑  ขอเพิ่มเติมในช่วงของเทศกาลปีใหม่  2566 สถิติอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ซึ่งต ารวจได้พยายามบังคับใช้

กฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้อุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงและน้อยที่สุด ดูได้จากผลการจับกุมที่เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วง 
๗ วันอันตรายของปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นจับกุมในคดีเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ท าให้มียอดจับกุมผู้ขับขี่เมาสุราเป็น
จ านวนที่มากข้ึนกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยให้ พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต เป็นผู้ควบคุมดูแล 

พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ฯ  ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการประชุม อบถ. ได้มีการเตรียมความพร้อมตามนโยบายของท่านผู้ว่า 
ในการกวดขันวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งได้มีกวดขันจับกุมกรณีเมาแล้วขับอย่างจริงจัง ท าให้ยอดการจับผู้ขับ
ขี่ที่เมาแล้วขับมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท าให้มีผู้เสียชีวิต เป็นการน ารถพ่ วง
ข้าง หรือรถซาเล้ง ขึ้นมาใช้ขับขี่บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญต่อไปจะหามาตรการตรวจยึดเอาไว้ก่อน และคืนให้
ภายหลัง เพราะเป็นวิถีชาวบ้าน เราจะใช้ความรุนแรงอะไรไม่ได้มาก โดยจะมีการน าเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

ผู้ช่วยเลขาฯ โครงการ Stop Walk & Talk 
ตามนโยบาย ผบ.ตร. ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในทุกมิติ และน าไปสู่การแก้ไข โดยมีผลการปฏิบัติที่น่าสนใจ ในพื้นที่ สภ.ตกพรม เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 ได้
ด าเนินการตามโครงการ Stop talk and walk พบนางสาวดารุนี บุญนัง เป็นญาติของนายมานพ บุญนัง อายุ 39 ปี เป็น
ผู้ป่วยจิตเวช และไม่ยอมเข้ารับการรักษาและไม่กินยา เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ประสานกับ รพ.สต. ขอทราบข้อมูลผู้ป่วยจิต
เวชจากปัญหายาเสพติด หลังจากนั้นได้รับแจ้งเหตุ 191 ว่ามีบุคคลคุ้มคลั่ง เกรงจะเป็นอันตราย ตรวจสอบพบว่า เป็น
นายมานพ บุญนัง จึงได้วางแผนในการควบคุมตัวและน าส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที 



๕ 
 

พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ฯ  การด าเนินการตามโครงการ Stop Walk & Talk ต ารวจเดินไปพบกับชาวบา้น แล้วรับทราบปัญหาเอา
มาวิเคราะห์และแก้ไข ภ.จว.จันทบุรี ได้สั่งการให้ด าเนินการตามโครงการทั้ง ๑๕ สภ. ฝากทาง กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี ช่วย
ประชาสัมพันธ์ว่าต ารวจมีโครงการนี้อยู่ และยินดีรับฟังปัญหาของชาวบ้านมาแก้ไขต่อไป 

 
รองประธาน 1  ตามโครงการนี้พบว่า ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของเราตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ป่วยทางจิตเวชเป็นจ านวน

มากบางส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บางคนก็ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด แต่ขาดการรักษา ขาดยา ทางครอบครัวของผู้ป่วยไม่มี
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ท าให้ไม่มีคนกระตุ้นให้ทานยา ให้ตรงตามเวลา  

ยกตัวอย่างที่น่าท าตามคือ พื้นที่ของ บ้านหนองชิ่ม ทาง อบต. โดยกลุ่มของ อสม. มีข้อมูลของ ผู้ ป่ ว ย
จิตเวช และจะคอยไปแจ้งเตือนให้รับประทานยาตรงตามเวลาที่แพทย์ก าหนดเป็นประจ าทุกวัน เป็นเร่ืองที่ดี เลยอยากน า
เรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน    ตั้งแต่ผมได้รับแต่งตั้งและย้ายมาประจ าที่จังหวัดจันทบุรี สถาณการณ์ด้านอาชญากรรมมีน้อยมาก และ
เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผมจึงอยากให้ กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี ช่วยกันคิดหน่อยว่า จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาคนเมาแล้วขับให้มี
การขับเคลื่อนโดยการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ผมอยากให้มีเคร่ืองเป่าแอลกอฮอร์เพิ่มขึ้น แล้วกระจายไปตามท้องถิ่นจะ
ได้มีอุปกรณ์ช่วยกันตรวจจับ แตต่้องดูระเบียบและผ่านการฝึกอบรม จะให้มีการตั้งด้านชุมชน หรือตั้งด่านร่วมกันในชุมชน 
แล้วค่อยหารือกันใหม่เพราะจะได้กระจายให้ทางท้องถิ่นช่วยกัน  

ส่วนจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถซาเล้ง ต้องไปคุยข้อกฎหมายกับขนส่ง สามารถท าได้แค่ไหน จัดให้
ท า พรบ. ติดไฟท้าย ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  

ในส่วนของรถขนคนที่ต่อ ๒ ชั้น ผมดูแล้วอันตรายมาก มีอุบัติเหตุไปครั้งหนึ่ง มีแต่ผู้บาดเจ็บ สาเหตุ
จากรถยางแตก ถ้ามีอีกอาจจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ผมมีความเป็นห่วง จึงควรที่จะมีมาตรการป้องกันที่เด็ดขาด 
เพราะคนหลายคนต้องมานั่งอัดกันถึง ๒ ชั้น ร้อยละ ๘๕ เป็นคนในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ 

พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ฯ  ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ จว.จันทบุรี ค่อนข้างชัดเจนและเป็นจริง ไม่มีการแต่ง ประชาชนที่เสียชีวิตเป็นคน
ในพื้นที่ ๕ ที่ผ่านมาเกิดจากถนนสายรอง ส่วนรถขนคนต่างด้าวและรถซาเล้ง ต ารวจมีโครงการติดไฟท้าย ติดสติกเกอร์
สะท้อนแสง แต่ว่ารถบางคันอยู่ในสวน ในป่าลึก ต่อไปอาจจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อท าการส ารวจ
ข้อมูล  เรื่องของปัญหาการโดยสารรถขนคนที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง ๒ ครั้ง ยังดีที่มีแต่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ตามปกติผิดกฎหมาย
อยู่แล้วเพราะมีการต่อเติม หลังจากนี้จะท าการปรึกษากับ คุณภาณุวัชร์ฯ กับท่าน ดร.รัฐวิทย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป  

 
ประธาน    รถขนคน ๒๐ – ๓๐ คน ถ้าผ่อนผันจะไม่คุ้ม ถ้าเป็นไปได้คงต้องใช้รถของท้องถิ่นมาน า จะได้ปลอดภัย 

และคิดค่าใช้จ่ายกันไป ผมอยากให้ กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี ช่วยกันหาแนวคิดในการแก้ไข ส่วนข้อมูลของผู้ป่วยจิตเวช ผม
ได้ไปคุยกับทางโรงพยาบาลมาทราบว่า คนป่วยจิตเวชในจังหวัดจันทบุรีที่ไปรับยาตอนนี้จ านวนประมาณหมื่นกว่าคน ส่วน
ในเรื่องการแบ่งระดับตามสี สีเหลืองกับสีแดง ผมให้ปกครองและต ารวจ ดูแล สีแดงต ารวจน าไปไว้เป็นข้อมูล สีเหลืองให้
ปกครองดูแล สถานการณ์ตอนนี้ผมว่าน่ากลัว เหมือนเหตุกราดยิงที่หนองบัวล าภู เอามีดไร่ฟัน เหมือนการกระท าซ้ าของ
ผู้ป่วยจิตเวช ผมจึงอยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องออกคอยดู ผมอยากให้กลุ่มสีแดงกลายเป็นเหลือง กลุ่มสีเหลืองกลายเป็น
เขียว พมจ. จึงต้องมาช่วยกัน ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่ากลัว เพราะเดินยู่ดีๆ อาจมีคนมาท าร้าย น่ากลัว จึงอยากให้ทาง
ต ารวจ เปิดเผยข้อมูล และหาเวทีเสริมเรื่องแพทย์ ใครท าผิดซ้ าท าประวัติไว้ จะได้ย้ายให้ไปอยู่ที่อื่น 

รองประธาน ๑  เรื่องของข้อมูลผู้ป่วยทางจิตเวช ในกลุ่มสีเหลือง สีแดง ที่ผมแปลกใจมากคือกลุ่มที่มารับการรักษา 
๗,๐๐๐ กว่าราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่งใน จว.จันทบุรี มีข้อมูลอยู่จ านวน ๔๐๐ กว่าราย อยู่ในการ
ดูแลของ โรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ กระจายไปในพื้นที่ อ.เมือง จ านวน ๒๐๐ กว่าราย  

รพ.ขลุง ๑๐๐ กว่าราย รพ.ท่าใหม่ ๖๐ กว่าราย รพ.สองพี่น้อง ๓๖ ราย รพ.เขาสุกิม ๑๐๐กว่าราย รพ.
โป่งน้ าร้อน ๑๕๙ ราย  รพ.มะขาม ๓๗ ราย รพ.แหลมสิงห์ ๙๔ ราย รพ.สอยดาว ๑๐๐ กว่าราย รพ.แก่ง๑๒๐ ราย รพ.
นายายอาม ๕๐ ราย และ รพ.เขาคิชฌกูฏ ๗๐ ราย กระจายอยู่ตามพื้นที่ที่กล่าวมา  ซึ่งในพื้นที่ของเกาะเปริด ได้มีการท า
ร้ายถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการถึงขั้นสีแดง เราจะต้องรู้จักตัวตนเขา และรู้จักคนที่
รับทราบปัญหาและเข้าถึงผู้ป่วย รู้ว่ามีประวัติพื้นฐานอย่างไร เรายังขาดชุดที่จะเข้าไปเจราจากับผู้ป่วยจิตเวช เหมือนที่ 



๖ 
 

กทม. ชุด ๑๖๖๙ ต ารวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ชุด ๑๖๖๙ มีหน้าที่เจรจา เมื่อสงบก็น าตัวไปไว้ที่ใดที่หนึ่ง ผม
อยากให้มีระบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี 

ประธาน   ตอนนี้ผมให้สาธารณสุขดูอยู่ และต้องเชิญสาธารณสุข ต ารวจ ปกครอง มาหารือ แจ้งเข้าที่ประชุมของสาธารสุข
ต่อไป 

 
รองประธาน ๒  จากที่ท่านผู้ว่าฯ น าเรียนว่าปัจจุบันมีการกระท าความผิดซ้ า ตอนนี้ได้มี พ.ร.บ.การป้องกันการกระท า

ความผิดซ้ าต่อเพศและความรุนแรง ซึ่งพึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๖ ที่ผ่านมา หลักการของกฎหมายคือมีการ
ด าเนินคดีกับคนนั้นแล้ว เป็นความผิดในกลุ่มของการท าร้ายร่างกาย ความผิดต่อเพศ การเรียกค่าไถ่ เราจะด าเนินคดีต่อ
คนนั้นแล้วเรายังไปดูอีกว่าเค้าจะมีความเสี่ยงต่อการท าผิดไหมต่อบุคคลทั่วไป อัยการถ้ามีคดีประเภทนี้เข้ามาจะต้องแยก
เป็นสองส านวน แล้วต้องมาพิจารณาอีกว่าคนนี้เข้าข่ายท าความผิดซ้ าไหม อัยการจะต้องสั่งใช้มาตรการจะด าเนินการต่อ
บุคคลนี้อย่างไร มีการด าเนินการแล้ว ซึ่งจะเป็นคดีแรกของจังหวัดจันทบุรีที่ใช้มาตรการนี้ และวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ นี้ก็จะมี
การยื่นให้ใช้มาตรการอีกราย 

คุณวณิชชาฯ  เราจะท าอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชกระท าความผิดซ้ า มีประสบการณ์เป็นผู้เสียหาย เคยไปแจ้งความ
กับต ารวจที่โรงพัก เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชเคยสร้างความเสียหายให้กับเราในสื่อโซเชียลหลายครั้ง แต่ความผิดแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งยังถือว่าน้อย แต่ถ้ามีการโพสอะไรไปตามมโนภาพของเขา ก็จะเกิดความเสียหาย เพราะท าธุรกิจกับประชาชน 
แต่ที่เค้าไปตะโกนด่าทอที่สาธารณะ ต ารวจจะมาจับกุม ก็ด่าต ารวจด้วย หลังจากล็อคตัวไป สุดท้ายเค้าก็กลับมาอยู่บ้าน 
เลยถามว่ากรณีที่เราแจ้งความจะเกิดอะไรขึ้นไหม ต ารวจก็บอกว่าให้ท าใจหน่อย ต ารวจท าเต็มที่แล้วจับไปก็จะไปส่ง
โรงพยาบาล โรงพยาบาลก็ประเมินว่าต้องเข้ารับการรักษาไหม แต่ถ้าดูแล้วไม่เป็นอะไรมากก็รับยากลับไปรักษาที่บ้านได้ 
พอกลับมาบ้านไม่ได้ทายยาต่อเนื่องก็จะวนไปมาเหมือนเดิม 

 อีกกรณี เป็นญาติของผู้ป่วยจิตเวช วันหนึ่งทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งว่าได้เป็นญาติกับผู้ป่วย
หรือไม่ ซึ่งโดนเจ้าหน้าที่ล็อคตัวไป ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ ไม่มีครอบครัว อีกหนึ่งสัปดาห์จะต้องไปพบแพทย์
แล้วดูอาการถ้าดีขึ้นจะต้องรับตัวกลับ แล้วถ้ารับตัวกลับจะพาไปอยู่ที่ไหน ถ้าอย่างนั้นเลยจะให้ไปอยู่ที่ศูนย์คาเมเรียนเซ็น
เตอร์  ส่วนบางคนที่ออกมาแล้วไม่มีญาติอยู่เลย สิ่งที่เกิดขึ้นคือกลับออกมาแล้วจะไปไหน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นไปได้
การบูรณาการเป็นเวทีที่รู้สึกดีใจมาก ที่ผู้ป่วยด้านนี้จะกลายมาเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระของจังหวัด แล้วท่านผู้ว่าฯ กับ 
ผู้บังคับการ ก็ให้ความสนใจ การบูรณาการที่จะมีการประชุมกัน ข้อส าคัญคือ ๑ เจ้าหน้าที่ต ารวจด่านแรก ต้องคอยตอบ
ค าถามพี่น้องประชาชนตลอดเวลาว่าปล่อยออกมาแล้วไปไหน ออกมาแล้วแจ้งความครั้งที่ ๓ ที่ ๔  ยังไม่เกิดผลอะไรขึ้น 
แล้วโรงพยาบาลก็มีประสิทธิภาพจ ากัด ดูแลเค้าไปตลอดชีวิตไม่ได้ แล้วจะต้องออกไปอยู่ที่ไหน ตรงนี้อาจจะต้อง พมจ. 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี อสม. หรือกลุ่มสตรี ก็จะ
ดูแลได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเค้ามีบ้าน  อันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่ขออนุญาตแบ่งปันว่ามันคือส าคัญมากจริงๆ  

ขอถามอีกเรื่องคือความผิดเกี่ยวกับรัฐที่รัฐเป็นผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการค้าประเวณี 
ตัวเลขกระโดดขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจมาก มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร หลังจากโควิดแล้วท าไมมีผู้กระท า
ความผิดเร่ืองนี้เพิ่มมากขึ้น อยากทราบว่าเกิดขึ้นในโซนแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่า เราก็จะได้น าไปปรึกษาหารือกันต่อไป  

พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ฯ  ในเร่ืองการค้าประเวณี คดีกลุ่ม ๔ จะเป็นข้อหาเตร็ดเตร่ บางทกี็อาจจะมาแค่แนะน าแตไ่ม่ได้มอีะไรกัน 
ไม่มีการค้าประเวณีจริง ซึง่มีจ านวนมาก คนหนึ่งอาจจะก่อเหตุซ้ าไปซ้ ามาเพราะโทษแค่ปรับ ปรับเสร็จก็กลับไปก่อเหตุก็
จับมาด าเนินการต่อ แต่ในส่วนเรื่องการค้าประเวณีเฉพาะคนตา่งด้าวและเด็ก ทาง ผบก.ฯ ก็ให้การกวดขันอยู่ตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้ในพื้นที่ จว.จันทบุรี ไม่มปีัญหาเรื่องนี้ 

 
ประธาน    จากปัญหาเร่ืองผู้ป่วยจิตเวชใครจะรับดูแล เบื้องต้นได้หารือกับ พมจ. ระดับกระทรวง ก่อนอ่ืนต้องบอก

ว่าปัญหาจิตเวชเป็นวาระของชาติจริงๆ สุดท้ายคือจะเอาคนกลุ่มนี้ไปไว้ที่ไหน ในจังหวัดจันทบุรี ตั้งใจจะหารือหน่วย
เก่ียวข้องว่าจะประคับประคองดูแลกันอย่างไร กรณีนี้เกิดขึ้นซ้ าไปซ้ ามาคือไม่มีใครรับ อย่างไรก็ต้องเป็นหน้าที่ของ พมจ. 

พมจ.    ในส่วนของผู้ป่วยจิตเวช การดูแลผู้ป่วยเมื่อรับยาแล้วออกมาสู่สังคมทาง พม.มีสถานที่รองรับ เพียงแต่
ว่าสถานที่รองรับไม่ได้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี แต่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เค้าจะดูแลในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ทั้ง ๑๑ จังหวัดที่สถาน



๗ 
 

เค้าดูแลอยู่ทั้งหญิง และชาย จริงแล้วทั้ง ๒ แห่ง รับคนได้ ๑,๒๐๐ คน โดยประมาณ มาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยที่
รับการรักษาแล้วมาตรฐานจริงๆ อยู่ที่แห่งละ ๔๐๐ คน  ณ ตอนนี้มีผู้เข้าใช้บริการ 2,000 กว่าคน ซึ่งเกินก าหนด ในส่วน
ของจังหวัดจันทบุรี เคยส่งกลุ่มนี้เข้าสถานที่นี้ มีส่งบ้าง แต่ตรวจส่งแล้วยังไม่ได้ไปเลย บางครั้งต้องรอล าดับรอเรียก ใน
ห้วง ๒ ถึง ๓ ปีที่ผ่านมา ส่งไป ๕ – ๑๐ ราย โดยประมาณ อีกส่วนหนึ่งหลังจากที่ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ ใน
ส่วนของ พม. ได้ท างานเชิงรุกในลักษณะนี้ ๑ ท าโครงการมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและมนุษย์อยู่ในทุกๆ ต าบล และทุกๆ
อ าเภอ และส่วนหนึ่งก็เป็น อสม. ด้วย เอาส่วนที่เป็น อพม. ที่เป็น อสม. ให้เขาไปดูแล เหมือนที่หนองชิ่ม ที่ท่าน ผบก.ฯ 
พูดไปนั้น ส่วน อพม. ที่ไม่ได้เป็น อสม. เราก าลังท าโครงการว่าท าอย่างไรเค้าถึงจะมีความรู้ในการบังคับให้ทานยา และให้
ช่วยดูแลอีกช่องทางหนึ่ง 

ประธาน    เดี๋ยวจังหวัดจะค่อยๆ หารือ ประเด็นคือ การกินยา ผมยงัเสนอให้ฉีดยา ผมได้ความรู้มาจาก ผกก.สภ.
เมืองหนองคาย การกินยา เมื่อกินไปแลว้จะกดประสาท ถ้าฉีดยาจะอยู่ได้ ๑๕ วนั  

รองประธาน ๑  ที่ ต.หนองชิ่ม ใช้วิธีนี้ โดยให้ อสม. เอายาไปรวมไว้ ถ้าใช้วิธีฉีดจะดีมาก ถ้าท าแบบนี้ได้ทุกที่ผมว่าจบ
เลย และยาที่เราเอาไปรวมไว้ไม่เกิดประโยชน์  

ประธาน   จังหวัดจะได้น าไปหารือกันต่อ ส าหรับเรื่องนี้หน้ากลัว สังเกตจากข่าวทุกวันนี้ทุกเช้าจะมีแบบนี้ทั่วไป
เลย มันเกิดจากอะไรเราไม่รู้ แต่บอกเลยไม่ต้องโทษใครมา กสมัยเด็กๆ ผมยังไม่มีเลยค าว่าโรคซึมเศร้า พึ่งมาได้ยินตอนโต
โรคซึมเศร้า ซึมเศร้า ซึมเศร้า แล้วกลายเป็นจิตเวช ช่วยกันนะครับ 

ผู้ช่วยเลขาฯ  การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “รวมจนัท์ร่วมใจ” เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวัง
ช้างป่า และผูป้ระสบภัย จังหวดัจันทบุรี เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อน าเงินไปใช้เพื่อ
ช่วยเหลือ กลุ่มอาสาสมัครผลักดันชา้งปา่ในพืน้ที่จังหวัดจนัทบรุี, ผู้ประสบภัยจากชา้งปา่จังหวดัจันทบุรไีด้ยอดเงิน จ านวน  
3,132,855.46 บาท ซึ่ง ณ ขณะนี้ กองทุนฯ อยู่ในระหว่างการก าหนดระเบียบการใช้จ่ายกองทุน เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และเกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายเงนิ 

รองประธาน ๑   ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมว่าตอนนี้ที่เราส ารวจยอดอาสาสมัครที่พบมีทั้งหมด ๑,๓๐๐ กว่าคน 
กระจายไปเกือบทั่วทุกอ าเภอประมาณ ๗ อ าเภอ เหลืออีก ๒ อ าเภอที่ไม่สถานการณ์ อาสมัครชุดนี้ประมาณ ๑,๓๐๐ คน 
เบื้องต้นได้ขอข้อมูลจากทาง อ.มะขาม ท่านนายอ าเภอมะขาม ได้ให้ข้อมูลว่าในการท าประกันหมู่ให้กับอาสาสมัครเหล่านี้ปี
ละ ๑๔๐ บาท ต่อคน ต่อปี จะคุ้มครองอุบัติเหตุ ๑๐,๐๐๐ บาทและคุ้มครองชีวิต ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับผู้ที่
ประสงค์จะขยายความคุ้มครองให้สูงขึ้น เค้าก็สามารถที่จะจ่ายเงินเองสมทบเข้าไปอีกส่วนหนึ่งถ้าราคา ๔๘๕ บาท จะ
คุ้มครองบาดเจ็บ ๒๐,๐๐๐ บาท เสียชีวิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้น าเรียนให้ท่านเจ้าคุณทราบไว้เบื้องต้น
แล้ว ท่านเจ้าคุณมีความปรารถนาที่จะท าประกันให้กับอาสาสมัครทั้งหมด ส่วนจะได้เป็นของบริษัทไหนอยู่ระหว่างเจรจาหา
บริษัทประกันที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุดก้าวหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ส่วนระเบียบการใช้จ่าย
เงินกองทุนตอนนี้ร่างไปประมาณ ๗๐- ๘๐% ตอนนี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานที่มีประสบการส่วนหนึ่ง คิดว่าถ้าเป็นไปได้เรา
อาจจะต้องเอามานั่งดูกันเพราะท่านเจ้าคุณได้เร่งมาเต็มที่แล้ว เป็นปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านอีกอันหนึ่งที่ต้อง
ช่วยกัน 

 
ประธาน   เห็นด้วยครับกับปัญหาเรื่องช้าง มีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าเฉลี่ย ปีละประมาณ ๑๐ ศพ บางท่านอาจจะ

ทราบแล้วว่าจังหวัดเรามีกองทุนอยู่แล้ว เหลือยอดเงินประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท บางท่านก็เป็นกรรมการอยู่ และท่านเจ้า
คุณมีชัย ได้จัดทอดผ้าป่าช่วยเหลืออาสาสมัครได้เงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ขอเรียนที่ประชุมว่าจังหวัดได้ประชุมเป็น
หลักการว่าจะยุบกองทุนที่มีอยู่ แล้วมารวมกัน แต่หลักฐานชดเชยกรณี เสียชีวิต ๓๐,๐๐๐ บาท บาดเจ็บ ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือ ๑๐,๐๐๐ บาท  ท านองนี้ อดีตนายกเฉลิมพลฯ ขอไว้ว่าถ้าเป็นไปได้เสียชีวิตอยากเพิ่มเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท ผมรับมา
เสนอ ผมรู้ระเบียบใหม่มีว่าถ้าไม่ใช่คนจังหวัดจันทบุรีเสียชวีิต จ่ายให้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าวัตถุประสงค์เดียวกันจะได้เอาเงนิ
เกือบล้านมาสมทบด้วย หลักการที่ประชุมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยเลขาฯ  โครงการ Cyber  Vaccine  ประชาสัมพันธ์ ๑๘ กลโกง เป็นอีก 1 นโยบายของ ผบ.ตร.ที่มีเปา้หมาย
ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยการให้ ตอบค าถาม “ผู้



๘ 
 

พิชิต ไซเบอร์วัคซีน” ที่คัดเลือกมาจาก กลโกงคดีออนไลนท์ี่มีจ านวนการรับแจ้งสงู ปัจจบุัน ประชาชนที่มีภูมิล าเนาใน
จังหวัดจันทบุรี ได้รับวัคซนีไซเบอร์ จ านวน 1,052 คน 

รองประธาน ๑  โครงการ Cyber  Vaccine  จะประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการโกงที่เป็นปัญหา ไม่ใช่แค่พี่น้องคนจังหวัด
จันทบุรี ที่เป็นปัญหา แต่เป็นปัญหาของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ รวมไปถึงทุกประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ มีการคุกคามโดย
มิจฉาชีพ หลอกไปท างานเสริม ซึ่งจะเห็นได้เวลาที่เราเข้าไปเฟคบุ๊ค หรืออะไรต่างๆ  หรือในไลน์ ที่มันเด้งมาหาเราซึ่งจะ
บอกว่าเชิญชวนให้ท างานมีรายได้วันละ ๒,๐๐๐ บาท ท างานอยู่กับบ้านได้ แต่ต้องเสียค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ซึ่งจังหวัด
จันทบุรีก็มีผู้โดยหลอกซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย เป็นร้อยล้าน ส่วนหนึ่งแล้วที่ผมได้พบปะประชาชนแล้วมีการซักถามพี่น้อง
ว่าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไหม ในเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะได้ยินแต่สุดท้ายก็เผลอตกเป็นเหยื่อ วิธีการทั้ง ๑๘ กลโกง 
มีดังนี้ 1) หลอกขายสินค้าออนไลน์ 2) หลอกให้ท างานเสริมออนไลน์ 3) เงินกู้ออนไลน์,  4) ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว 
(Call Center) 5) หลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ 6) หลอกให้รักแล้วลงทุน 7) หลอกให้รักแล้วโอนเงิน / หรือยืมเงิน 
8) ปลอม /หรือ HACK บัญชี LINE / Facebook แล้วมาหลอกยืมเงิน  9) แชร์ลูกโซ่  10) การพนันออนไลน์ 11) หลอก
ให้ LOAD โปรแกรมเพื่อขโมยข้อมูล 12) ส่ง QR Code หลอกให้โอนเงิน 13) ฉ้อโกงรูปแบบอ่ืน  14) โฆษณาเชิญชวนไป
ท างานต่างประเทศ 15) หลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊เปลือย 16) ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้บัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) 17) ข่าวปลอม 
(Fake News) 18) เรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ (Ransomware)  

ผู้ช่วยเลขาฯ  โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ภ.จว.จันทบุรี แห่งใหม่ ณ บ้านศาลาแดง ม.๑๑ ต.คลองนารายณ์ อ.
เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกโชคการช่างจันทบุรี  ตามสัญญา
เลขที่ 01/2566 ลง 23 ธ.ค.65 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 ก.พ.67 วงเงิน 46,000,000 บาท 

รองประธาน ๑  ส าหรับเรื่องนี้อยากฝากท่านผู้ว่าฯ ประธาน กต.ตร. ขอความกรุณาให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการ
ก่อสร้างทางเข้าไปยังที่ท าการแห่งใหม่ ซึ่งคิดว่าถ้าเส้นทางสะดวก จะท าให้บริการประชานได้ดียิง่ขึ้นขอความกรุณาท่านดว้ย
ครับตอนนี้ได้ท าเร่ืองขอถนนทางเข้า – ออก ถึงท่านประธานเรียบร้อยแล้ว 

 
ประธาน   ด้วยความยินดีครับ ก าลงัคุยกันอยู่นะครับ ว่าที่ลุงอาจได้รังวัดเรียบร้อยแล้ว เร่ืองทางที่ดินนัดประชุม

กันอีกทีว่าอย่างไร 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 
ที่ประชุม ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่ 6     กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

คุณอุกฤษฎ์ฯ  ผมจะขอน าเรียน กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี เร่ืองผู้ไกล่เกลี่ย ผมได้รบัการคัดเลือกให้ไปอบรมผู้ไกล่เกลี่ย 
และมีใบประกาศนียบัตร ปัจจบุนัมี พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๒๕๖๒ ตั้งขึ้นมา เพื่อที่จะลบคดีรกศาล คือถ้ามีข้อพิพาท
คู่กรณีต้องไปที่ โรงพักก่อนช่วยลดงานของ พงส., อัยการ และผู้พิพากษา เป็นคดีทีน่่าจะตกลงกันได้ เช่น คดีอาญามโีทษ
จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือคดแีพ่งที่เป็นคดีเล็กน้อยหรือปานกลาง มีผลดีต่อประชาชนไม่ว่าครอบครัว ลูกน้อง หรือญาติพี่น้อง
เรา ส าหรับผู้ที่ยากจนหรือไม่มีเงินพอแล้วไปเป็นคดีความ เชน่ เดินไปในสวนเขาไปตดักล้วยเขามากิน บุกรุก ลักทรัพย์ ไม่
มีเงินไปประกันตัว ไม่มีเงินจา้งทนาย แต่ท าไปเพราะความหิว น าไปเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่โดยสนัดาน เป็นตน้  ไกล่เกลี่ยได้ 
ผู้ใหญ่บ้านเรียกมาไกล่เกลี่ย ช่วยลดงบประมาณของภาครัฐ และลดค่าใชจ้่าย และคดีก็เป็นทีส่ิน้สุด  

ปัจจุบันผู้ไกล่เกลี่ยของจังหวัดจันทบุรี ยกตัวอย่างเช่น ผม นายกสมบัติ จึงตระกูล นายกเดชฯ ซึ่ง 
ภ.จว.จันทบุรี ส่งไปอบรม แต่ในทางปฏิบัติผู้ไกล่เกลี่ยมีภาระหน้าที่งานเยอะแทบจะไม่มีเวลาไปไกล่เกลี่ย ผมขอน าเรียน
ท่านผู้การ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ช่วงนี้ผมมีงานวุ่นมาก ตอนนี้ทราบว่า ภ.จว.จันทบุรี มีผู้ไกล่เกลี่ยประมาณ 10 กว่าคน มี 
15 โรงพัก อยากทราบว่า ตร. สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือยัง เห็นว่าประมาณ ก.พ.๖๖ จะให้ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย ภาค
ประชาชนประจ าโรงพัก และต้องจัดมี 1.ห้องไกล่เกลี่ย ๒.ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย  มีประธาน รองประธาน เลขานุการ ติดป้าย 
แล้วก็มีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย ๒-๓ คน ให้คู่กรณีเลือก ว่าคนนี้ไม่ชอบ คนนี้ไม่มีความเป็นธรรม ผมขอคนนี้ได้ไหม พนักงาน
สอบสวนก็ติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยให้มาพบแล้วก็ท าการไกล่เกลี่ย  



๙ 
 

ผมซึ่งได้ไปผ่านการอบรมมาไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่องใด วันก่อนผมไปอบรมซึ่งทาง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ 
(บิ๊กโจ๊ก) เป็นประธาน ผมก็คิดว่าจะท าให้มีครบทุกโรงพัก ขณะนี้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขาดแคลนผู้ไกล่เกลี่ย คนที่ไปอบรมจริงก็
ไม่สามารถมาท างานให้ประชาชนได้ เพราะติดภารกิจ ขอน าเรียนปัญหา ขณะนี้เราขาดผู้ไกล่เกลี่ย หากมีโครงการอบรม
ให้แจ้งผ่านมาทางผมก็ได้ ผมจะพยามหาคนที่ท างานให้ประชาชนได้  ยิ่งถ้าเป็นทนายความ ๘๐% ที่มาอบรมจากทั่ว
ประเทศเป็นทนายความ เพราะทนายความเป็นผู้รับจ้างไปว่าความ แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยให้จบคดีได้ อดีตนายต ารวจ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนร่วมรุ่นผมที่ไปอบรมด้วยกัน และอดีตรองผู้การ ท่านอยากที่จะมาท างานให้กับประชาชน
หลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่คนที่ว่างงานและท าได้เหมาะสมคือ ทนายความ ประธานชมรมทนายความก็
เพื่อนกัน จะเอาพวกนี้ไปอบรม  เมื่อมีบัตรผู้ไกล่เกลี่ยแล้วก็เอาชื่อเขาไปติดตามโรงพักต่างๆ  ตามระเบียบโรงพักต้องมี
ทางเลือก ติดป้ายไว้คนเดียว นายกก็ไม่ว่างเลยไม่ได้ท างานให้พี่น้องประชาชน เวลาผมไปอบรมผมก็พยายามมองหา 
กต.ตร. สอบถามว่ามาอบรมได้อย่างไร เค้าบอกว่าเค้าไปสมัครที่โรงพัก กรุงเทพฯ และปริมณฑลแย่งกันเลยนะครับ ไป
สมัครกันโรงพักละ ๒๐ กว่าคน  ๑๐ กว่าคน ของจังหวัดจันทบุรีส่งคนไม่มีเวลาไปอบรม แต่ก็เป็นประธานศูนย์ได้ จะได้
ช่วยคิด ช่วยบริหาร 

รองประธาน ๑  ขอบคุณนะครับ จะรบัไว้ด าเนินการนะครับ ฝาก ผกก.ฝอ. ไปดรูายละเอียดอีกคร้ัง 

คุณอุเทนฯ  1. เรื่องผู้ป่วยจิตเวชฐานะที่ผมเป็นประธานชุมชนจันทนิมิต  และเจอผู้ป่วยแบบนี้หลายคน ชาวบ้านก็
จะโทรตามผม โทรแจ้งต ารวจ ๑๙๑ ให้มาดูแล พอต ารวจมาก็คุยกับผมว่าไม่รู้จะเอาคนนี้ไปไหน จับมาที่โรงพักแล้วก็ต้อง
ปล่อยตัวไป พอปล่อยตัวไป ก็วนกลับมาจุดเดิม ชาวบ้านก็โทรตามผมอีกว่ามันท าไมกลับมาเร็วจัง ซึ่งในกรณีแบบนี้ก็จึง
อยากจะฝากท่าน ผบก.ฯ ว่าให้ช่วยคิดด้วยครับว่าชาวบ้านค่อนข้างเดือดร้อนจริงๆ ครับเร่ืองนี้  

   2. บริเวณทางเข้าบ่อเอก มีชาวบ้านแจ้งว่า แบริเอ่อเอาออกได้ไหมเพราะตอนนี้รถมันน้อยลงแล้ว เบา
บางลงแล้ว หน้าห้างเซ็นทรัล เค้าอยากให้เอาตรงนี้ออกไป   

3. เงิน กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี เหลือ ๓,๕๐๐ บาท อยากจะขอเงินส่วนนี้ไว้ให้กับฝ่ายอ านวยการครับ 

รองประธาน ๑  ขอบคุณครับ ในส่วนของเร่ืองผู้ป่วยจิตเวช ขอเรียนว่าเป็นเร่ืองจริง เวลาเค้าเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาพอ
เรารับแจ้งเหตุแล้ว ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะระงับเหตุได้ พอไปถึงโรงพยาบาล ผมว่าเกินกว่า 
๙๐% พูดจารู้เรื่องเหมือนไม่ป่วย หมอบอกเอามาท าไม ให้เอากลับไป เพราะเค้าหายคุ้มคลั่งแล้ว ก็เป็นปัญหาอย่างที่ 
กต.ตร.หลายท่านพูกด กลับไปก็เหมือนเดิม ผมว่าต้องหารือกันต่อไปครับ  

คุณคมจักรฯ  อยากเรียนถามเรื่องผู้ป่วยจิตเวชว่าหน่วยงานหลักใช้ พมจ. หรือเปล่าครับ หน่วยงานหลักที่จะมาดูแล
เร่ืองผู้ป่วยจิตเวช เร่ืองผู้ยากไร้ คนจรจัดทั้งหลาย เทศบาลก็มีหน่วยงานท างานร่วมกับ พม. ผู้ป่วยที่มาอยู่ในท้องที่ของเขต
เทศบาลจันทนิมิต ทางพัฒนาชุมชนก็จะไปดู ประสานกับหน่วยงานหลักของงานนี้  พมจ.ต้องประสานมาดูนะครับ มาเป็น
หน่วยงานหลักที่จะมาบริหารงานเรื่องนี้ ผมเองก็ยังไม่มั่นใจหน่วยงานหลักที่จะดูแล ผู้ป่วยจิตเวช จะเป็น รพ.สต. หรือ
สาธารณสุข หรือหน่วยงานไหน ทางเทศบาลก็พยายามดูแลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่พักพิง ทางเราก็ไปดู แต่
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักมาดู พบกับชาวบ้านจริงๆ ก็จะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เค้าจะรู้ว่าคนในหมู่บ้านคนไหน
เป็นอย่างไร แล้วก็จะดูแลเข้าถึงและก็หน่วยงานหลักที่จะมาท างานได้ดี ก็ต้องเป็น อสม. จะรู้ลึกรู้จริง อสม. จริงๆ ขยัน
ท างาน แม้มีเงินนิดเดียว อยากเรียนในที่ประชุมว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งเร่ืองนี้ก็เป็นปัญหาสังคม 

 
ประธาน   เดี๋ยวจังหวัดจันทบุรี จะช่วยดูว่าตามหลักไปคุยว่าถ้าแบ่ง เขียว เหลือง แดง เจ้าภาพหลักสาธารณสุข

อยู่แล้ว  สาธารณสุขเป็นตัวหลัก หน้าที่โดยตรงของ พมจ. ผมว่าน่าจะเป็นหน่วยสนับสนุน  ถ้าเขียว อสม. กับสาธารณสุข 
ดูแลไป ส่วนเหลืองที่คุยกันไว้เป็นปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแล แต่ถ้า แดง ทางต ารวจ คอยไปดูทั้ง เขียว เหลือง แดง 
คู่กับหมอ ต้องกินยาต้องควบคุม ถ้าท าร้ายใครทางต ารวจต้องขึ้นบัญชไีว้ เดี๋ยวค่อยคุยกัน ส่วน พมจ. พอมกีรณีท าซ้ า ต้อง
เชิญมาคุยว่าพ่อ แม่ ยินยอมให้ไปสถานที่ของ พมจ.ไหม ต้องไปเลย เพราะมันไม่มีที่ไปแล้วอย่างท่าน ผู้การฯ พูดบอกว่า
ไปหาหมอก็สงบพอสงบไม่มีอ านาจอะไรไปคุมตัวเค้า  เอาไว้โรงพักก็ไม่ได้ เอาไว้นั่นก็ไม้ได้ มันต้องคุยกันไป สุดท้ายมันก็
ต้องส่งออกคือสถานที่ของ พมจ. ต้องช่วยกันนะครับ 

 



๑๐ 
 

รองประธาน ๑  ได้รับทราบข้อมูลคร่าวๆ เบื้องตน้ เร่ืองผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ที่ติดยา ว่าทา่นเจา้คุณมีชัย เคยด ารอิยากจะ
สร้างสถานทีบ่ าบัดพื้นฟู ก าลังหาที่อยู่ที่แถว อ.แก่งหางแมว  กับที่ บา้นแปลง ยงัไมไ่ด้ท า แต่มแีนวคิด และยังไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัต ิ

ประธาน    พมจ. สนใจเสนอโครงการไหม เอาผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดมาบ าบัดร่วมกันเลย ที่ประชุมมีอะไร
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา   12.๑๕  น. 
 
 
        (ลงชื่อ)      ร.ต.อ.อนุพงษ์   ผลมาก    ผู้จดรายงานการประชุม 
                    ( อนุพงษ์  ผลมาก ) 
      รอง สว. ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 
 
       (ลงชื่อ)  พ.ต.ท.หญิง ศรีไพร  แสนสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    ( ศรีไพร   แสนสุข ) 
                  สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี/ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.จว.จันทบุร ี


